



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
M2F โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์ ASTVผู้จัดการออนไลน์	ลดหวานมันเค็มเป็นวาระแห่งชาติ - เสนอข่าว นายออมสิน ชิวพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้รณรงค์ “ลดอาหารหวาน มัน เค็ม” กล่าวว่า ได้รายงาน รมว.สธ. เพื่อเป็นเจ้าภาพในการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว และอยากให้ เป็นวาระแห่งชาติที่จะให้คนไทยลดอาหารหวาน มัน เค็ม ในครัวเรือน เพราะในปัจจุบันพบว่าคนไทยที่มีปัญหาเรื่องโรคไตเป็นจำนวนมาก รวมถึงอาหารที่กลายเป็นภัยพิบัติทางสุขภาพด้วย เพราะขณะนี้พบว่าพระสงฆ์ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เข้ารับการรักษาด้วยอาการของโรคไต เช่นเดียวกัน
PPTV 36	รับน้องไม่เหมาะสม - เสนอข่าว เพจดังเผยแพร่ภาพการรับน้องที่ระบุเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยการให้เกลือกกลิ้งโคลนตม และให้รุ่นน้องกินอะไรบางอย่างที่มีสีเหลืองคล้ายอุจจาระ ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แสดงความรับผิดชอบ โดยนำตัวแทนรุ่นพี่ออกมาชี้แจง ยอมรับว่าจัดกิจกรรมขึ้นจริง ภาพที่เห็นที่น่าขงเหล่าลักษณะคล้ายอุจจาระนั้น เป็นเพียงฟักทองบด น้ำปลาร้า มะเขือเทศ เศษผัก ผสมรวมกัน แต่เมื่อภาพที่ออกมาทำให้เกิดความไม่สบายใจ ก็ต้องการออกมาขอโทษสังคม และยอมรับผิดทุกอย่าง ด้าน นายแพทย์สุภูมิ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเศษผัก ปลาร้า และวัสดุอื่น ๆ ผสมใช้รับน้องนั้น อาจทำให้มีเชื้อแบคทีเรีย พยาธิ และเชื้อไวรัส ปะปนเข้าไปในร่างกาย ทำให้เกิดอาการป่วยถึงขั้นเสียชีวิตหากบุคคลนั้นภูมิคุ้มกันต่อโรคไม่ติดัก ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการได้รับเชื้อเหล่านี้ ส่วนกรณีให้รุ่นน้องคลานต่าในดินโคลน ที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำ ก็มีความเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้ เพราะในน้ำตามธรรมชาติจะมีเชื้อโรคอยู่แล้ว ยิ่งอยู่ใกล้ห้องน้ำ ซึ่งมักจะมีเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อที่อยู่ในอุจจาระ หากเกิดอาการสำคัญมีโอกาสเชื้อเข้าไปทางระบบทางเดินหายใจ และทำให้เกิดอาการติดเชื้อในร่างกายได้
มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ	โรคมือเท้าปาก - เสนอข่าว นางสร้อยญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน หลังพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก 7 ราย แพร่กระจายไปกว่า 2 ห้องเรียน นอกจากนี้จากการตรวจสุขภาพหรือคัดกรองเด็กก่อนเข้าชั้นเรียนระหว่างผู้ปกครองมาส่งเด็กยังพบผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นโรคมือเท้าปากอีกหลายคน จึงให้ผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา รวมทั้งสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเวลา 7 วัน เพื่อทำความสะอาด โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 20 กรกฎาคม - เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-11 ก.ค.2560 มีรายงานพบผู้ป่วยแล้ว 34,520 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ อายุ 1-3 ปี ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่พบการระบาดของเชื้อผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไขร่วมกับ แผลในปาก โดยอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้า ก็ได้ ในบางรายอาจมีเฉพาะไข้ ควรรีบพาไปพบ แพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ
ไทยรัฐ	คลินิกหมอครอบครัว - เสนอสรุป นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า รัฐบาลและ สธ.ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายคลินิกหมอครอบครัวเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกันและยั่งยืน มีแผนงานในระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี 2559-2569 โดยวางแผนว่าในปี 2559 จะต้องสร้างทีมหมอครอบครัวให้ได้ 48 ทีมในเขตเมือง 16 จังหวัด ส่วนในปีงบประมาณ 2560 จะต้องมีการจัดทีมในเขตชนบทหรือ รพช.ทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 ทีม และในปีงบประมาณ 2569 จะต้องมทีมหมอครอบครัวให้

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ได้ 6,500 ทีมเพื่อดูแลประชาชน 65 ล้านคนครอบคลุมทั่วประเทศ</p> <p>สิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากคลินิกหมอครอบครัว คือ การให้บริการที่เป็นองค์รวม ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีแบบครบวงจร ซึ่งจะใช้ระบบการแพทย์ปฐมภูมิดูแลประชาชนในทุกมิติสุขภาพ มีแพทย์เฉพาะทาง ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมคือ ประชากร 10,000 คนต่อ 1 ทีม</p> <p>สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานในระยะสั้นเห็นผลชัดเจนใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ช่วยลดการใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ได้ถึงร้อยละ 60 2. ลดเวลารอคอยใน โรงพยาบาลใหญ่จาก 172 นาที เหลือ 44 นาที และ 3.ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปโรงพยาบาลได้ 1,655 บาท ขณะนี้ สธ.ได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวผลิตแพทย์เพิ่มอีก 5,200 คน และในปี 2561 ได้เพิ่มโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 71 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตแพทย์ได้เพิ่มอีกเกือบเท่าตัว ทั้งนี้เพื่อให้มีแพทย์ในคลินิกหมอครอบครัวดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนและรองรับภาวะโรคต่าง ๆ</p>
ไทยโพสต์	<p>ส่งเสริมการตั้งครุภ้อย่างสมัครใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2(พ.ศ.2560-2569)ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อรักษาระดับอัตราการเจริญพันธุ์ โดยภาครัฐมีการสนับสนุนให้คู่สมรสที่มีเงินได้ได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร สนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก การสนับสนุนยาเม็ดเสริมไอโอดีน ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ การฝากครรภ์ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ สนับสนุนเงินสงเคราะห์บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เหมาจ่ายเดือนละ 400 บาท คราวละไม่เกิน 3 คน สิทธิเรียนฟรีตามสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญจนถึงอายุ 12 ปี การจัดตั้งมมมแม่ในสถานประกอบกิจการ มีโครงการ บขส.ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก ด้วยการส่งนมแม่แช่แข็งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านบริการรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ One day One night ทั่วประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ในระดับต่ำ โดยผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี มีบุตรเฉลี่ยเพียง 1.6 คน การวางแผนด้านประชากรเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยส่งเสริมการมีบุตรในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีความพร้อม ควบคู่ไปกับป้องกันการตั้งครุภในวัยรุ่น</p>
เดลินิวส์	<p>พัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี อัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 20 ต่อปี และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ จัดทำโครงการบูรณาการ "การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน" เพื่อพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร และส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p>
ทันหุ้น	<p>ประกวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่น</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมจัดประกวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ปี 2560 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีศักยภาพเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-3 ก.ย. นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี</p>
ข่าวสด	<p>อย.น้อยครบรอบ 15 ปี</p> <p>-เสนอข่าว อย.เดินทางจัดกิจกรรมบูรณาการให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโครงการ อย.น้อย ประจำปี 2560 ครบรอบ 15 ปี โดยรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ถูกต้อง หวังลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในกลุ่มนักเรียน อย.น้อยและชุมชน</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>สัมมนาป้องกันโรคติดต่อใน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดต่อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 14 ในวันที่ 17 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชและรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีนักวิชาการทางการแพทย์ชาวต่างชาติจำนวนหลายท่าน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับตัวแทนบุคลากรด้านการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วม
M2F	<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมได้กลายมาเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในเพศหญิง จากเดิมที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็งปากมดลูก ทั้งนี้ สถิติสาธารณสุขจากทะเบียนมะเร็งประเทศไทย ปี พ.ศ.2554 พบว่ามีสตรีไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ จำนวน 12,613 ราย หรือ 34.5 รายต่อวัน โดยผู้หญิงที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทุกช่วงอายุ มีความเสี่ยง แต่ในกลุ่มที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่เสียชีวิต มักมาพบแพทย์เมื่อมะเร็งเต้านมได้ลุกลามและแพร่กระจายแล้ว ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษา ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง หมั่นสังเกตความผิดปกติ และตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ</p>
ข่าวสด มติชน ผู้จัดการออนไลน์	<p>แบบประเมินออทิสติก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบุลย์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สถาบันฯ ได้วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัย ภาวะออทิสติกที่เป็นของประเทศไทยเองเสร็จแล้ว คือ เครื่องมือทีแอส (Thai Diagnostic Autism Scale :TDAS) ซึ่งจะเป็นแบบประเมินชุดเดียวทั้งการสังเกตพฤติกรรมเด็ก และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก วช. ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนำไปให้ รพศ./รพท. ในแต่ละภาคของประเทศไทยทดลองใช้ประเมินภาวะออทิสติกในเด็กกว่าเป็นอย่างไร เข้าใจหรือไม่ อยากให้ปรับปรุงในส่วนใด ซึ่งขณะนี้ รพศ./รพท. ในส่วนของ 8 จังหวัดภาคเหนือได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แสดงว่ามีความเข้าใจและประสิทธิภาพดีมาก โดยยังต้องรอผลการดำเนินการในภาคอื่นก่อนว่า เป็นอย่างไร จึงจะสามารถระบุประสิทธิผลได้ คาดว่าทั้งหมดจะแล้วเสร็จและเริ่มใช้เครื่องมือทีแอสทั่วประเทศได้ในปี 2561 โดยหลายประเทศสนใจอยากขอลิขสิทธิ์เครื่องมือทีแอสของไทยไปแปลใช้</p>
ผู้จัดการรายวัน360 องศา	<p>7 กิจกรรมช่วยฟื้นฟูเด็กพิเศษ</p> <p>-เสนอสรุป สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ให้บริการและกิจกรรมในการช่วยบำบัดฟื้นฟู "เด็กพิเศษ" ที่หลากหลาย และช่วยให้เด็กพิเศษสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น โดยบริการหรือกิจกรรมหลัก ๆ ที่น่าสนใจ 7 กิจกรรม คือ 1.ศิลปะบำบัด โดยศิลปะจะเข้ามาช่วยในด้านการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ 2.ดนตรีบำบัด โดยดนตรีจะเข้ามาช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก 3.ละครบำบัด จะช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การเคลื่อนไหว 4.ธาราบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยทั้งสองกิจกรรมจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพและการเคลื่อนไหว 5.คลินิกพิเศษเพื่อวินิจฉัยภาวะออทิสติก ซึ่งคลินิกนี้จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ADOS โดยจะมีทั้งการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และการให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการบันทึกวิดีโอเพื่อบันทึกพฤติกรรมและนำมาแปลผลวินิจฉัยภาวะออทิสติก ซึ่งมีความแม่นยำสูง 6. คลินิกส่งเสริมการสื่อสาร โดยมีอยู่ 2 คลินิกคือ คลินิกการสื่อสารทางเลือก และคลินิกส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสารในเด็กออทิสติก และ 7. ศูนย์ฝึกอบรมสร้างอาชีพแก่เด็กและบุคคลที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการ โดยมีการนำเด็กพิเศษอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ได้รับการรักษาจากสถาบันฯ มาทำงานผ่านการจ้างงานจากบริษัทเอกชน ทำหน้าที่ให้บริการในส่วนของห้องพักรับผู้ป่วยและครอบครัวภายในสถาบันฯ</p>
ข่าวสด	<p>สถิติการฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชชนครินทร์ กล่าวว่า สถิติการฆ่าตัวตายทางภาคเหนือตอนบนมีสัดส่วนของการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นมากกว่าภาคอื่น ๆ ส่วนภาคอีสานและภาคกลางมีสัดส่วนพอ ๆ กัน ในภาคอีสานเมื่อวิเคราะห์ลึกลงไป คนขอนแก่นฆ่าตัวตายสูงที่สุด 6.81 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น จ.กาฬสินธุ์ 6.19 ต่อประชากรแสนคน มหาสารคาม 5.72 ต่อประชากรแสนคน ร้อยเอ็ด 4.82 คนต่อประชากรแสนคน และพบว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นผู้ชายเขตนี้นายสูงกว่าผู้หญิง 5 เท่า อายุต่ำสุดคือ 12 ขวบ สูงสุดคือ 83 ปี วิธีการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ใช้วิธีการแขวนคอกมามากถึงร้อยละ 80.4 รองลงมา กินยากำจัดวัชพืช และยาฆ่าแมลง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>สปสช.จัดบริการสุขภาพผู้ต้องขัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชานัน รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2558 ที่ได้มอบให้ สธ.ดำเนินการเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม นำมาสู่ความร่วมมือระหว่าง สธ. กรมราชทัณฑ์ ภาคีภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สปสช.เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ก่อนหน้านี้ สปสช.ได้ร่วมกับหน่วยบริการในพื้นที่เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาและบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เขต 9 นครราชสีมา ที่ได้ร่วมกับ รพ.เดอะโกลเด้นเกต เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 ได้มีการจัดพื้นที่ใน รพ. เพื่อรองรับผู้ป่วยในที่เป็นผู้ต้องขังเฉพาะ ซึ่งช่วยลดการตีตราผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขัง การจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในเรือนจำ จนเป็นรูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรม</p>
มติชนออนไลน์	<p>สถิติเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สผจ. กล่าวว่า ข้อสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สผจ. ประจำเดือน มิ.ย. 2560 มีสถิติผู้ขอใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,176 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 1,051 ราย โดยกลุ่มที่ใช้สิทธิมากที่สุดคือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขณะที่ยอดสะสมรวม 3 เดือน มีผู้ขอใช้สิทธิทั้งสิ้น 8,232 ราย เข้าเกณฑ์ 3,507 ราย จังหวัดที่เข้ารับบริการมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประชาชนเริ่มเข้าใจการใช้สิทธิมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากสถิติผู้ป่วยที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในแต่ละเดือนลดลงเรื่อยๆ และการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ มีปัญหาอุปสรรคลดลง</p>
สำนักข่าวนิวส์พลัส	<p>สวรส.ขยายแนวร่วมวิจัยเก็บข้อมูลโรคหลอดเลือดหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว สวรส. จัดเวทีประชุม “หลักประกันสุขภาพกับการให้บริการ PCI” เพื่อระดมความคิดเห็นและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบบริการ “การถ่ายขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนัง” โดยการจัดทำข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการถ่ายขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนัง เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการบันทึกข้อมูลกลางที่มีมาตรฐาน และการมีข้อมูลที่เป็นภาพรวมของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การทำวิจัยครั้งนี้ จึงต้องการความร่วมมือจากสถานพยาบาลและสถาบันต่างๆ ในการร่วมลงทะเบียนบันทึกข้อมูลในระบบ Thai PCI Registry เพื่อการร่วมกันทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วยและประเทศ หาก Thai PCI Registry สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ การดำเนินงานในลักษณะของเครือข่ายแบบนี้ก็จะสามารถทำในกลุ่มโรคอื่นๆ ได้</p>
เดลินิวส์	<p>ตำบลนมแม่</p> <p>-เสนอสรุป มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ สสส. และองค์กร Alive & Thrive ลงพื้นที่เยี่ยมชมเครือข่ายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน จ.ระยอง-จ.จันทบุรี ในโครงการ “นมแม่สัญจร” ปัจจุบันในจ.จันทบุรี มีชมรมนมแม่ทั้งหมด 15 ชมรม พร้อมช่วยเหลือให้ลูกได้กินนมแม่ โดยปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้กลุ่มแม่อาสาเข้มแข็ง อาทิ ให้ความรู้ชัดว่าทำไมวันนี้ต้องกินนมแม่ เข้าถึงผู้นำท้องถิ่น เทศบาลทุกพื้นที่</p> <p>ด้าน นายประยุทธ์ วาสนาวิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะขวาง บอกเล่าถึงการทำงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนเกิดเป็นตำบลนมแม่ว่า ได้ร่วมกับทีมแม่อาสาประจำตำบล สกัดกันเรื่องนมผงไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและได้ประกาศในเทศบัญญัติ ทำให้เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของตำบลมีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งจัดมหกรรมนมแม่ทุกปี และสนับสนุนการสร้างทีมแม่อาสาจนเข้มแข็ง โดยการฝึกอบรมและได้รับความช่วยเหลือจาก รพ.พระปกเกล้า แม่อาสาตำบลเกาะขวางจะมีทักษะในการดูแลและติดตามช่วยเหลือแม่ จนสามารถให้นมลูกได้สำเร็จ ทำให้มีแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน สำเร็จถึง 64%</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ มติชนออนไลน์	<p>สถานการณ์ฝนตก จ.ตาก</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดตาก 5 อำเภอ โดยเฉพาะ อ.อุ้มผาง ซึ่งมีฝนตกหนักต่อเนื่อง 4 วันติด จนทำให้สะพานบ้านแม่โถง เส้นทางเส้นเดียวไปบ้านเป็งเค็ง ต.แม่จัน คอสะพานถูกตัดขาด ล่าสุดแพทย์อานามัยกลุ่มงานภาคสนามของ อ.อุ้มผาง ได้โพสต์สภาพลงสื่อออนไลน์ เป็นภาพแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอุ้มผาง จำนวน 6-7 คน ได้เดินทางจากอุ้มผางราว 90 กิโลเมตร พร้อมนำยาเวชภัณฑ์เพื่อไปทำการรักษาให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ 17 หมู่บ้าน เขต ต.แม่จัน ตามรอบสัปดาห์ แต่ต้องพบความยากลำบาก เนื่องจากไม่สามารถขับรถยนต์ลำห้วยไปได้ แต่ได้พยายามร่วมกันลงไปขนหินเพื่อเบี่ยงเบนทางน้ำเชี่ยวกรากเปลี่ยนเส้นทางน้ำให้รถยนต์สามารถขับลุย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	น้ำไป ซึ่งก็ต้องเสี่ยงภัยลงไปใช้เชือกมัดมือคนที่ลงไปชนหินในน้ำป้องกันน้ำพัดไปกับกระแสน้ำที่แรงอีกด้วย
กรมประชาสัมพันธ์	เตือนระวังไข้กาฬหลังแอ่น -เสนอข่าว สสจ.ยะลา เตือนประชาชนระวังป่วยเป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่น หลังพบครึ่งปีแรกภาคใต้ตอนล่างมีผู้ป่วยแล้ว 4 ราย เสียชีวิต 2 ราย ฝากเตือนประชาชนเลี่ยงอยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หากเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรรับวัคซีนป้องกันโรค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
ไทยรัฐ	รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก -เสนอข่าว สสอ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชุมวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก โดยให้ความรู้กับประชาชน รณรงค์ป้องกัน ปรับทัศนคติและฝึกทักษะการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หลังมีผู้ป่วยในพื้นที่ 24 ราย เป็นอันดับที่ 12 ของ จ.เชียงใหม่
กรมประชาสัมพันธ์	สุรินทร์ย้ำแบ่งขายบุหรี่ยี่ห้อโทษหนัก -เสนอข่าว นางสาวจารุณี ศิริเวชยันต์ สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ กล่าวว่า หลังจาก พระราชบัญญัติยาสูบ มี 2 ฉบับ ซึ่งฉบับแรกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีผลบังคับไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา ในส่วนของ พ.ร.บ. ยาสูบของสรรพสามิต นั้น ห้ามผู้ประกอบการ ร้านค้า ห้ามแบ่งขายบุหรี่ยี่ห้อโทษหนักต่ำกว่า 20 ปี โทษหนักปรับ 40,000 บาท พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการรายได้นำบุหรี่ยี่ห้อโทษหนักมาแบ่งขาย มีโทษสูงปรับ 300,000บาท ซึ่งจะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. นี้
ผู้จัดการออนไลน์	รพ.ดิงโอ-วรูฒสอนคนเลิกเหล้า -เสนอข่าว รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ดึงอดีตพระเอกหนุ่มชื่อดัง “โอ-วรูฒ” เป็นโมเดลรณรงค์ลด-ละ-เลิกเหล้า หลังเปลี่ยนชีวิตสำเร็จ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการเลิกสุรา และการควบคุมโรคเบาหวาน โดยทางโรงพยาบาล และ สสจ. เชียงใหม่ จึงเชิญมาเป็นวิทยากร และโมเดลในการลดละเลิกสุราของมีนเมา เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch